

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน  
สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐  
เมื่อ วันพุธ ที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเดโช บุญรอด	ประธานสภาเทศบาล	เดโช บุญรอด	
๒	นายจรัส ชมอินทร์	รองประธานสภาเทศบาล	จรัส ชมอินทร์	
๓	นางวาริทิพย์ พิริยสถิต	สมาชิกสภาเทศบาล	วาริทิพย์ พิริยสถิต	
๔	นางชนิพันธ์ เรืองโรจน์	สมาชิกสภาเทศบาล	ชนิพันธ์ เรืองโรจน์	
๕	นายวิไล พรหมเดช	สมาชิกสภาเทศบาล	วิไล พรหมเดช	
๖	นายนพพร อินทร์ทอง	สมาชิกสภาเทศบาล	นพพร อินทร์ทอง	
๗	นายมาโนช เมืองทอง	สมาชิกสภาเทศบาล	มาโนช เมืองทอง	
๘	นายวิทยา เตียวอาซากุล	สมาชิกสภาเทศบาล	วิทยา เตียวอาซากุล	
๙	นายสินธุ์เจริญ ศรีทองกุล	สมาชิกสภาเทศบาล	สินธุ์เจริญ ศรีทองกุล	
๑๐	นายอุดมพร ชาติวุฒิ	สมาชิกสภาเทศบาล	อุดมพร ชาติวุฒิ	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายนภดล บัวนาค	สมาชิกสภาเทศบาล	-	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายพิทยา อินทร์คง	นายกเทศมนตรี ฯ	พิทยา อินทร์คง	
๒	นายจักรพงษ์ ยวนานนท์	รองนายกเทศมนตรี ฯ	จักรพงษ์ ยวนานนท์	
๓	นางสาวสุภาพร บัวทอง	รองนายกเทศมนตรี ฯ	สุภาพร บัวทอง	
๔	นางสาวกนกวรรณ จันทะบุตร	เลขานายกเทศมนตรี ฯ	กนกวรรณ จันทะบุตร	
๕	นายประเสริฐ ล้อมโอซากุล	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ฯ	ประเสริฐ ล้อมโอซากุล	
๖	พันจ่าเอกชัชวาล อาจบันดิษ	เลขานุการสภาเทศบาล ฯ	ชัชวาล อาจบันดิษ	
๗	นายจตุรงค์ อินทรสุวรรณ	ปลัดเทศบาล	จตุรงค์ อินทรสุวรรณ	
๘	นางสาวปฐิมปรีชญ์ เรืองโรจน์	รองปลัดเทศบาล ฯ	ปฐิมปรีชญ์ เรืองโรจน์	

## เริ่มประชุม

เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงันพร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงันและคณะผู้บริหารได้เข้าสู่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน พันจ่าเอกชัชวาล อาจบัณฑิต เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ได้ตรวจนับองค์ประชุม ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๐ คน ครบองค์ประชุม และเรียนเชิญ นายเดโช บุญรอด ประธานสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดและดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ดังต่อไปนี้

นายเดโช บุญรอด  
ประธานสภาฯ

เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

## ระเบียบวาระที่ ๑

### เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายเดโช บุญรอด  
ประธานสภาฯ

นายกเทศมนตรี ได้มีหนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นกรณีไม่สามารถนำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ต่อสภาเทศบาลได้ภายใน ๑๕ สิงหาคม และขอขยายเวลาการเสนอร่างเทศบัญญัติ ตามหนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่องชี้แจงเหตุผลความจำเป็นกรณีไม่สามารถนำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และขอขยายเวลาการเสนอร่างเทศบัญญัติ ดังนั้นจึงขอเชิญฝ่ายบริหาร ชี้แจงให้สมาชิกสภาเทศบาล ได้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง และหากมีเรื่องอะไร ที่จะแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบเรียนเชิญชี้แจง

นายพิทยา อินทร์คง  
นายกเทศมนตรีฯ

กระผมขอชี้แจงเหตุผลความจำเป็นกรณีไม่สามารถนำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ต่อสภาเทศบาล ภายใน ๑๕ สิงหาคม และขอขยายเวลาการเสนอร่างเทศบัญญัติ ซึ่งได้แจ้งเป็นหนังสือต่อประธานสภาฯ แล้ว โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๔ วรรคสอง ซึ่งกำหนดว่า “สำหรับเทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรี หากนายกเทศมนตรีพิจารณาแล้ว เห็นว่าจะไม่สามารถนำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีถัดไปเสนอต่อสภาเทศบาลได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นต่อประธานสภาเทศบาลก่อนวันที่ ๑๕ สิงหาคม ของปีงบประมาณปัจจุบัน” นั้น ซึ่งในปัจจุบันการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ และคาดว่าจะไม่สามารถนำเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ได้ทันภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดังนั้น จึงขอชี้แจงเหตุผลความจำเป็นกรณีไม่สามารถนำเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และขอขยายเวลาการเสนอร่างเทศบัญญัติ ดังนี้

๑. กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือชักชวนแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในการตั้งรับและตั้งจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปรองรับการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๓๐๑ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

๒. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติใหม่ หน่วยงานต่างๆ ยังขาดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว จึงต้องทำการตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้อง

๓. การตั้งงบประมาณรายจ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรท้องถิ่น เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง เงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทน ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ตามกรอบแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) ค่อนข้างสูงจากเดิม รวมถึงค่าตอบแทนของฝ่ายการเมืองซึ่งเพิ่มขึ้นตามฐานรายได้จริงของปีที่ผ่านมา

๔. ความต้องการของประชาชน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ และการก่อสร้างสาธารณูปโภค งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างมีจำนวนมาก ต้องมีการสำรวจออกแบบ และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

๕. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ได้นำมาจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นครั้งแรก และการทำร่างเทศบัญญัติฯ ต้องดำเนินการตามรูปแบบและการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่โครงการกิจกรรมต่างๆ ต้องอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์และตรงกับแผนงานที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ซึ่งแต่ละหน่วยยังขาดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนกแผนงาน

ด้วยเหตุผลข้างต้น การจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ตลอดจนความต้องการของประชาชน จึงทำให้การจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ คณะผู้บริหารจึงต้องทบทวนและพิจารณาอย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงไม่อาจเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ต่อสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ได้ทันภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดังนั้น จึงขอชี้แจงเหตุผลให้ได้รับทราบ และขอขยายเวลาการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน นับจากวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

จึงเรียนชี้แจงให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้รับทราบอีกครั้ง

ข้อราชการอื่นๆที่สำคัญขอแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ได้รับทราบ ดังนี้

**๑.การเตรียมความพร้อมในการเตรียมการต้อนรับและรักษาความปลอดภัย Mr.Guntger Geory Meler และครอบครัว** ตามหนังสืออำเภอเกาะพะงัน ที่ สฎ ๑๖๑๘/๑๓๖๗ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งได้มอบภารกิจเตรียมการต้อนรับ พระสหายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๑๐ Mr.Guntger Geory Meler และครอบครัว ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๓๑ โดยให้เทศบาลตำบลเพชรพะงัน ดำเนินการ ดังนี้

- ๑)ทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยของสถานที่ในการต้อนรับคณะ ได้แก่ ศาลเจ้าแม่กวนอิม และบริเวณอ่าวแม่หาด หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะพะงัน
- ๒)จัดเตรียมน้ำดื่ม ,น้ำมะพร้าวอ่อน สำหรับต้อนรับคณะฯ
- ๓)จัดเตรียมห้องพัก จำนวน ๒ ห้อง สำหรับเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย (ชุดดำน้ำ) ซึ่งขณะนี้ได้สั่งการให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการแล้ว และในวันนั้นตรงกับภารกิจของเราที่จะต้องไปร่วมงานวันเสด็จประพาสต้นเกาะพะงัน ของรัชกาลที่ ๕ วันที่ ๓๑ สิงหาคม เช่นเดียวกัน

**๒.การร่วมงานวันเสด็จประพาสต้นเกาะพะงัน รัชกาลที่ ๕** ตามหนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานวันรำลึกการเสด็จประพาสต้นเกาะพะงัน รัชกาลที่ ๕ โดยขอเชิญบุคลากรของเราไปร่วมงานในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ บ้านท้องนาง ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกำหนดลงทะเบียนพานพุ่ม ตั้งแต่เวลา ๐๗.๔๐ น (พานพุ่มดอกกุหลาบสีชมพูหรือแดง) ข้าราชการ/พนักงานแต่งกายชุดปกติขาวหรือชุดกากีแขนยาวติดปกอกแขนไว้ทุกข์ (พร้อมหมวก) สำหรับเทศบาลเนา กำหนดรวมพลพร้อมกัน ณ สำนักงานเทศบาล เวลา ๐๗.๐๐ น ออกเดินทางไปยังสถานที่จัดงาน

**๓.การขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อผู้จัดการหน่วยเลือกตั้งมีอาชีพ(ผจ.ปน.)** ตามโครงการผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด่วนที่สุด ที่ ลต(สฎ) ๐๗๐๒/ว ๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยสำนักงาน กกต.สุราษฎร์ธานีขอความร่วมมือให้เทศบาลพิจารณาหาบาทบาท คัดเลือกและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้งมีอาชีพหน่วยละ ๑ คน โดยใช้ฐานข้อมูลหน่วยเลือกตั้งในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ หรือหน่วยเลือกตั้งระดับท้องถิ่นที่ผ่านมา ซึ่งต้องเป็นบุคคลมีคุณสมบัติ ดังนี้

- ๑)มีจิตอาสา มีความพร้อมที่จะเข้ารับการอบรมการปฏิบัติหน้าที่และการถ่ายทอดความรู้ได้ดี ฯ
- ๒)เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
- ๓)เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ ผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง หรือประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง หรือกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งฯ

๔)มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี Smartphone และสามารถใช้Application ได้

โดยแจ้งรายชื่อพร้อมข้อมูลประวัติตามแบบที่กำหนดให้ สำนักงาน กกต.สุราษฎร์ธานี ภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ จะแจ้งให้ทราบในคราวต่อไป

**๔.ข้อมูลการจัดบริการของกองสาธารณสุขฯ เรื่องการให้บริการรถตุ๊กตุ๊ก** โดยตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีผู้ขอใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กแล้ว ๔๙๒ ราย เทศบาลมีรายได้จากค่าธรรมเนียม จำนวน ๒๘๐ บาท ในการออกปฏิบัติหน้าที่เทศบาลจะมีคำสั่งให้พนักงานพร้อมรถตุ๊กตุ๊กออกปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นการปฏิบัติงานถูกต้อง และป้องกันรวมถึงช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหากเกิดอุบัติเหตุ ในการขอใช้บริการของประชาชนจะสำเนาทะเบียนบ้าน แนบท้าย ทั้งนี้เพื่อใช้ในการตรวจสอบและเป็นการป้องกันการทุจริต ในการให้บริการรถตุ๊กตุ๊ก เทศบาลตำบลเพชรพะงัน จะมีค่าธรรมเนียมที่ ต่ำกว่าเอกชนค่อนข้างมาก จึงแจ้งมาให้ทุกท่านได้รับทราบ

**๕.สำนักงานทลวงชนบทสุราษฎร์ธานี ได้ประสานงานเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ** เรียบทะเล สายในวง หาดยาว หาดสลัด ซึ่งขอให้เทศบาลรายงานความพร้อม การดำเนินการ ความยาวประมาณ ๒๕๖๐ โดยจะพยายามดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาเทศบาลร่วมดำเนินการ ประชาชน ได้ทำเครื่องหมายไว้ระหว่างที่ดินของตนและที่ดินสาธารณะ ซึ่งเทศบาลจะได้ขออนุญาตขุดลอกที่ติดเกาะพะงันต่อไป เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ขอให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณ ในระบบใหม่ ระบบ e-laas ซึ่งระเบียบการจัดทำแผนอย่างไร

พันจ่าเอก

ชูชวลาฯ

หัวหน้า

สำนัก

ปลัดเทศบาล

ชี้แจงว่าในระเบียบวิธีการงบประมาณในปัจจุบันกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในระบบ e-laas (ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ซึ่งในระบบดังกล่าวเชื่อมโยงกับระบบ e-Plan (ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เกี่ยวข้องกันตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกฏขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายฯ และปีนี้เป็นปีแรก ในแผนพัฒนา กำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา และแผนงาน บังคับเอาไว้ในแต่ละโครงการ/ยุทธศาสตร์ ถ้าเป็นแผนพัฒนา กำหนดไว้ รวมถึง ในแผนพัฒนา ๔ ปี จะมีบัญชีโครงการ ประกอบด้วย

๑)แบบ ผ.๐๑ เป็นบัญชีโครงการ/กิจกรรม ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ใช้จ่ายงบประมาณดำเนินการ

- ๒)แบบ ผ.๐๒ เป็นบัญชีโครงการ/กิจกรรม ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรภาคประชาชน
- ๓)แบบ ผ.๐๓ เป็นบัญชีโครงการ/กิจกรรม ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสานแผนกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาจัดทำ
- ๔)แบบ ผ.๐๕ เป็นบัญชีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานแผนกับจังหวัด เพื่อขอให้จังหวัดพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินการ
- ๕)แบบ ผ.๐๖ เป็นบัญชีโครงการ/กิจกรรม ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการโดยไม่มีงบประมาณดำเนินการ
- ๖)แบบ ผ.๐๘ เป็นบัญชีครุภัณฑ์ที่ปรากฏในแผนพัฒนา ๔ ปี ใน ผ.๐๑
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำโครงการ/กิจกรรม ใน ผ.๐๑ มาดำเนินการจัดทำในงบประมาณรายจ่ายได้เพียง อย่างเดียว และต้องเป็นปีที่ ๑ เท่านั้น สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ส่วนบัญชีใน ผ.๐๒ และ ผ.๐๓ ไม่สามารถนำมาจัดทำงบประมาณได้ เพราะเป็นโครงการที่ได้แจ้งความประสงค์ ให้ส่วนราชการอื่นดำเนินการ อย่างไรก็ตามแผนพัฒนา ๔ ปี สามารถปรับเปลี่ยน ได้ โดยวิธีการและขั้นตอนที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯ ซึ่งถ้าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ๔ ปีแล้ว หากเห็นว่าเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการ ก็ต้องใช้วิธีการงบประมาณ ดำเนินการ โดยถ้าเป็นโครงการประเภทครุภัณฑ์ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง ก็ต้องผ่านการอนุมัติของสภาเทศบาล โดยนายกเทศมนตรีก็จะได้เสนอญัตติให้สภาเทศบาลได้พิจารณา

**ระเบียบวาระที่ ๒**

**เรื่อง รับรองรายงานการประชุม**

๒.๑ การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑

นายเดโช บุญรอด  
ประธานสภาฯ

รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ส่งให้สมาชิกฯทุกท่าน ได้ศึกษาแล้ว ขอให้สมาชิกฯ ได้ตรวจสอบ ว่ามีข้อความตอนใด จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมในรายงานการประชุม ดังกล่าว หรือไม่

ถ้าไม่มี ขอมติการรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

**มติที่ประชุม**

- รับรองรายงานการประชุม ๑๐ เสียง  
ไม่รับรองรายงานการประชุม - เสียง  
ไม่แสดงความเห็น - เสียง

**ระเบียบวาระที่ ๓**

**เรื่องที่เสนอใหม่**  
-ไม่มี-

**ระเบียบวาระที่ ๔**

**เรื่อง อื่นๆ**

นายเดโช บุญรอด  
ประธานสภาฯ

สำหรับวาระนี้ เป็นวาระอื่นๆ ผู้บริหารเทศบาล หรือสมาชิกท่านใด มีเรื่องหรือปัญหาที่ได้รับทราบจากประชาชนจะแจ้งต่อที่ประชุม หรือไม่ (นายกเทศมนตรีฯ ยกมือ) เชิญท่านนายกฯ

**๑)กรมเจ้าท่า ได้แจ้งประกาศการผ่อนปรน การก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ** ซึ่งเทศบาลตำบลเพชรพะงัน โดยกองช่าง ได้ดำเนินการไปขออนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ทำเทียบเรือ ๒ แห่ง คือทำเทียบเรือวักต้อม กับทำเทียบเรือบ้านโฉลกหล้า ซึ่งกำหนดการผ่อนปรนดังกล่าว จะสิ้นสุด ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ นี้

**๒)กำหนดการทำบุญศุภยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโฉลกหล้า** ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๐ เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมโดยนำปิ่นโต ร่วมทำบุญในวันดังกล่าว ในวันนั้นมีการนิมนต์พระสงฆ์สำหรับการสวดมนต์ จำนวน ๙ รูป แต่จะมีพระสงฆ์ที่มาร่วมงานทั้งหมด ๑๕ รูป ในช่วงเย็นชมรมผู้สูงอายุบ้านโฉลกหล้า จะเปิดกิจกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ อย่างเป็นทางการ จึงใคร่ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย ในวันนั้นด้วย

นายวิทยา เตียวอาชากุล  
สมาชิกสภาเทศบาล

**สอบถามการคัดค้านของประชาชนเพียงจำนวนน้อย มีผลต่อการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันคลื่นบ้านโฉลกหล้า** ได้อย่างไร ซึ่งบุคคลที่คัดค้านเหล่านั้น ในขณะที่ทำประชาคม ในการก่อสร้างเขื่อนดังกล่าว เพื่อบรรจุในแผนพัฒนา บุคคลเหล่านั้นก็ไม่ได้ร่วมประชาคม แต่เมื่อมีการเริ่มดำเนินโครงการกลับมาคัดค้าน จึงเห็นว่าไม่น่าจะถูกต้อง และไม่เป็นธรรมกับคนส่วนใหญ่ ที่มีความต้องการเขื่อนฯ เพื่อป้องกันคลื่น จะเป็นบรรทัดฐานใหม่ หรือไม่ และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา

นายพิทยา อินทร์คง  
นายกเทศมนตรีฯ


ในการดำเนินโครงการต่างๆ ส่วนราชการไม่ต้องการให้มีการคัดค้าน หรือเกิดความขัดแย้ง ซึ่งถ้ามีการคัดค้านก็ย่อมมีผลกระทบต่อการทำงาน สำหรับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันคลื่นบ้านโฉลกหล้า ผู้ที่คัดค้าน ได้ร้องคัดค้านการดำเนินโครงการไปหลายหน่วยงาน เช่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ฯ โดยหน่วยงานเหล่านั้นผมเข้าใจว่ายังไม่ได้รับรายงานข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องจากผู้ที่เกี่ยวข้อง การร้องคัดค้านดังกล่าวจึงมีผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินโครงการของหน่วยงานเจ้าของโครงการ ฯ ซึ่งตอนนี้โครงการยังไม่ได้ยุติ ผมคิดว่าโอกาส ๕๐ : ๕๐ ดังนั้นจึงเป็นตัวอย่งในการดำเนินโครงการต่างๆ ซึ่งต้องช่วยกันทุกส่วน ทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายท้องที่ ฝ่ายอำเภอ และท้องถิ่น

นายเดโช หนูรอด  
ประธานสภาเทศบาล  
ปิดประชุม

มีท่านใดมีเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอปิดการประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ) พันจ่าเอก



ผู้จดยางานการประชุม

(ชัชวาล อัจบันดิษ)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา  
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐  
ประชุมเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายมานอน เมืองทอง)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอุดมพร ชชาติวุฒิ)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

(ลงชื่อ)



กรรมการ/เลขานุการ

(นายสินธุ์เจริญ ศรีทองกุล)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายเดโช บุญรอด)

ประธานสภาเทศบาลตำบลเพชรพะงัน